

บทคัดย่อ

บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นอกจากเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอีกด้วย จุดเด่นที่น่าสนใจคือการมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในเรื่องศิลปะงานปั้นที่มีฝีมือประณีต รูปแบบหลากหลาย และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมายาวนาน จากข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างที่เป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ.2544-2548 จะเห็นว่ามีจำนวนสูงขึ้นมาตลอดคือจำนวน 1,826,154 คน, 1,933,794 คน และ 2,104,241 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงตามไปด้วย คือจากเดิม 4,666.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,147.63 ล้านบาท, 5,731.62 ล้านบาท และ 6,713.08 ล้านบาท โดยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกต่อไป

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อพิจารณาความได้เปรียบในเชิงอุปสงค์อุปทานแล้ว จะเห็นได้ว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นดัชนีที่สามารถสร้างความคาดหวังในการผลักดันหมู่บ้านดินเผาบ้านเกวียนให้กลายเป็นแหล่งชื่อของฝากของที่ระลึกของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงวิถีชีวิตในรูปแบบ long stay กับ home stay ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์วัฒนธรรม บ้านพัก รีสอร์ท หรือโรงแรมที่มีรูปแบบ เอกลักษณ์ และขนาดที่พอเหมาะในพื้นที่ เพื่อบริการต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพหรือมีแนวคิดเชิงความรักศิลปะ เช่น กลุ่มอนุรักษ์นิยม ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ ฯลฯ แนวคิดนี้จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เช่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร การแสดงศิลปะพื้นบ้าน บริการอื่นๆแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่ความประทับใจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มพูนความสนใจใช้เวลาอยู่กับท้องถิ่นได้นานขึ้น นำมาซึ่งแนวคิดในการจับจ่ายใช้สอยที่เป็นช่องทางในการส่งออกอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการก้าวสู่ความเป็นสากลซึ่งนำไปสู่การวิวัฒนาการการค้าในระดับ globalization ที่จะเป็นช่องทางสู่การส่งออกอันจะเป็นการเพิ่ม volume, product lines ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการ logistic ซึ่งหมายถึงการเกิดอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงที่เห็นจากการเพิ่มขึ้นของGDP

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในแนวทางของการสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจสาธารณะของชุมชนบ้านเกวียนอันมีข้อได้เปรียบทางทำเล ที่ตั้ง ฝีมือช่าง ผู้ประกอบการ รวมถึงชื่อเสียงของชาวบ้านเกวียนแล้ว สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ของคนในท้องถิ่นต่อการประกอบอาชีพ ทั้งการปรับตนให้ทันต่อการค้าสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง ให้โอกาสตนเองต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้และมีประโยชน์ รู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการก้าวสู่ผู้ค้าขายแบบมืออาชีพ กระ

คือรื้อฟื้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ อย่างมีวินัย องค์กรประกอบภายนอกที่เป็นบุคคลและองค์กรที่เข้ามา มีส่วนในการทำงานหรือร่วมพัฒนาในแขนงต่างๆ ในทุกภาคส่วนต้องทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับชุมชนและสิ่งที่เกี่ยวข้องในด้านประวัติ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม ความเป็นอยู่ ตลอดจนผลกระทบในด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อให้เห็นมิติที่ครบถ้วนให้มากที่สุดทั้งในด้านที่มีความผสมกลมกลืนและด้านความขัดแย้ง ทั้งนี้โดยยึดหลักการ ทำงานที่มีส่วนร่วมของท้องถิ่น เคารพในสิทธิและความคิดเห็นด้วยการประสานประโยชน์ร่วมกัน แบบสันติในหลักประชาธิปไตยที่อาศัยระบบธรรมาภิบาล (good governance)